



ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ประจำปีการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษ)

ประเภททุนศึกษานิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  
ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium: Hi-Fi)

ร่วมกับ

บริษัท สตาร์ไลท์ ยูนิฟอร์ม จำกัด

และ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ภาควิชาการศึกษาด้าน ปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษ) ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium: Hi-Fi) ร่วมกับบริษัท สตาร์ไลท์ ยูนิฟอร์ม จำกัด และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนคุณภาพสูงผ่านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-Fi consortium) ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจบริการ 2. ตำแหน่ง นักพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
1	Hi-Fi-CCISWU_4-01	นักวิเคราะห์และ ออกแบบธุรกิจบริการ	นายเกียรติศักดิ์ เย็นโย	ผู้ผ่านการคัดเลือก
2	Hi-Fi-CCISWU_5-01	นักพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์	-ไม่มีผู้สมัคร-	ไม่มีผู้ผ่านการ คัดเลือก

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นดำเนินการเข้ารับรายงานตัวการเป็นนิสิต จะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในระบบที่ <http://istart.swu.ac.th> และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได้ และส่งเอกสารรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 (แจ้งวันและเวลาให้ทราบในประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชจีพร วงศ์ปรีดี)  
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์